

Số: /BC- UBND

*Tân Lập, ngày 15 tháng 12 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023**

#### **Phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

Thực hiện Hướng dẫn số: 38/HD-UBND, ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn về hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023.

#### **Phần thứ nhất**

### **KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2023**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

##### **1. Đặc điểm, tình hình**

- Địa điểm trụ sở: thôn Nà Nâm, xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 0253.737.300.

Địa chỉ gmail: uybantlbsls@gmail.com

- Quá trình thành lập và phát triển:

Năm 1947 theo chủ trương của cấp trên, tách một phần đất của xã Hữu Vĩnh, một phần đất của xã Vũ Lăng và một phần đất của xã Ngư Viễn để thành lập xã Tân Quang. Năm 1954, xã Tân Quang được chia tách thành hai xã đó là xã Tân Lập và xã Tân Hương hiện nay.

Xã Tân Lập là một xã vùng cao của huyện Bắc Sơn, xã nằm ở phía Tây nam của huyện Bắc Sơn có diện tích đất tự nhiên là 2.416 ha, xã có 03 dân tộc là: Dân tộc Tày, Dân tộc Nùng và Dân tộc Kinh cùng sinh sống trên 6 thôn, toàn xã có 580 hộ gia đình và 2.734 nhân khẩu. Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các đoàn thể nhân dân do vậy đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao và cải thiện, nhân dân trên địa bàn xã luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

#### **Về cơ cấu tổ chức:**

Về cơ cấu tổ chức cán bộ, công chức xã Tân Lập có 18 cán bộ, công chức, trong đó 01 đồng chí Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, 01 đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã, 01 đồng chí phó bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch UBMTTQVN xã, 01 đồng chí phó Chủ tịch UBND xã, 01 đồng chí phó Chủ tịch HĐND xã, 03 đồng chí là chủ tịch, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ xã, 01 đồng chí Đoàn Thanh niên CSHCM, và có 09 đồng chí là công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực : Văn

phòng - thống kê, Văn hóa - xã hội, Tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng, Tài chính - kế toán, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã. Trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức xã trình độ Đại học 12 người, Cao đẳng 01 người, Trung cấp 05 người. Đảng bộ xã có 12 Chi bộ trực thuộc gồm 6 Chi bộ thôn, 03 Chi bộ trường học, 01 Chi bộ Trạm Y tế xã, 01 chi bộ Công an. 01 chi bộ BCH Quân sự, Tổng số Đảng viên trên địa bàn là 232 Đảng viên. Năm 2022, Đảng bộ xã Tân Lập được công nhận là Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cơ sở, vật chất trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã được đầu tư xây dựng năm 2007 với quy mô 02 tầng, diện tích 250 m<sup>2</sup> với 6 phòng làm việc, 01 phòng họp và 01 phòng riêng biệt dành riêng cho bộ phận tiếp công dân, năm 2021 được đầu tư xây dựng thêm nhà cấp 4 với 05 phòng làm việc, 01 phòng cho bộ phận tiếp nhận trả kết quả. Cán bộ công chức được trang bị đầy đủ máy tính để phục vụ công việc chuyên môn.

## 2. Thuận lợi

Được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND và các ban, ngành huyện Bắc Sơn. Nội bộ có sự đoàn kết nhất trí cao trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Nền kinh tế có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh vững mạnh.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và được giữ vững.

## 3. Khó khăn

Nền kinh tế có phát triển nhưng còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, sản xuất nông lâm nghiệp chưa có đầu ra cho sản phẩm. tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa vẫn thường xuyên diễn ra.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

### 1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng

Cấp ủy Đảng, Chính quyền cùng các ngành, đoàn thể luôn nhận thức rõ về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để động viên, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 “**siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bút phá**”; Tiếp tục triển khai Chính quyền thân thiện.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể quần chúng nhân dân, công tác thi đua, khen thưởng được triển khai một cách toàn diện và rộng khắp.

1.2. Việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2023 (Có biểu tổng hợp các văn bản theo phụ lục 1)

Ủy ban nhân dân xã Tân Lập đã ban hành các văn bản: Kế hoạch số: 8/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND xã Tân Lập về công tác thi đua khen thưởng năm 2023; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 về Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2023 về Triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023); Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 18/04/2023 về Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện Bắc Sơn (06/02/1894 - 06/02/2024) ;Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 22/5/2023 của UBND xã về Phát động phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Lập giai đoạn 2023 - 2025 và Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2023.

1.3. Đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động Hội đồng thi đua khen thưởng của xã Tân Lập và tham gia hoạt động của Cụm thi đua

Tham gia tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và ký giao ước thi đua năm 2024 của cụm thi đua số 7;

Cấp ủy Đảng, chính quyền đã phát động phong trào thi đua đến các đoàn thể, tổ chức, triển khai thực hiện như thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức; Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa.

## **2. Kết quả các phong trào thi đua, công tác phát triển, nhân điển hình tiên tiến**

### **2.1. Công tác triển khai các phong trào thi đua**

Với chức năng nhiệm vụ tại địa phương được giao, căn cứ vào Luật thi đua khen thưởng và các văn bản dưới Luật.

Công tác tuyên truyền thường xuyên được quan tâm và coi trọng, như triển khai quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước và văn bản của các cấp, các ngành về công tác thi đua khen thưởng đến toàn thể cán bộ, nhân dân trong thị trấn và được cụ thể hoá thành những phong trào thi đua có nội dung phù hợp; công tác tuyên truyền cũng gắn với việc phát hiện các nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tổ chức, bình xét, đánh giá phong trào thi đua và bình xét khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích.

Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của cụm thi đua số 7, khối các xã, Thị trấn hưởng ứng các đợt phát động phong trào thi đua của HĐTD KT huyện; HĐTD KT xã Tân Lập đã tổ chức ký giao ước thi đua, giữa các thôn, các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức cơ quan đăng ký danh hiệu thi đua ngay từ những ngày đầu năm 2023, bên cạnh đó, HĐTDKT xã Tân Lập tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong năm, xây dựng Kế hoạch thực hiện nội dung phát động thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, từ đó đề ra các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc hướng dẫn nội dung tự chấm điểm thi đua, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, gắn việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm nhằm động viên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, tích cực tham gia thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã năm 2023.

## **2.2. Kết quả phong trào thi đua đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị ( theo các nội dung thi đua đã được thống nhất trong Cụm )**

### **2.2.1 Về phát triển kinh tế**

Về sản xuất nông, lâm nghiệp

- Hoạt động trồng trọt; Tổng diện tích gieo trồng khoảng 285 ha, bằng 115% CK. Trong đó: Diện tích thuốc lá 125ha sản lượng 262,1 tấn, vượt 113% so với KH, tăng 20ha so với CK, diện tích trồng lúa 170 ha đạt 100% KH, giảm 0,5 ha so với CK; diện tích trồng ngô đạt 280ha, đạt 100% KH, giảm 10ha so với CK; khoai sọ 2ha đạt 100% KH; Lạc 62ha đạt 100% KH, bằng 100% so với cùng kỳ; Sắn 5ha đạt 100% bằng 100% so với cùng kỳ, cây ăn quả 2ha đạt 100% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ (gồm Hồng, Cam đường canh), trồng rừng 3ha đạt 100% KH, tăng 2ha so với cùng kỳ (gồm cây Hò, cây Mỡ, cây Quế). Trên địa bàn không có dịch bệnh lớn xảy ra trên các loại cây trồng, chỉ phát sinh một số sâu, bệnh gây hại trên cây lúa, ngô, UBND xã đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng trừ kịp thời; cung ứng kịp thời các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất.

- Tình hình chăn nuôi; Tổng đàn Trâu, Bò là 1.105 (trâu 185 con, đàn bò 920 con); tổng đàn dê 460 con; tổng đàn lợn 1.450 con tăng 256 con so với cùng kỳ; đàn gia cầm 18.134 con tăng khoảng 6 % so với cùng kỳ; đàn chó 850 con. Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phun tiêu độc khử trùng ở các thôn, tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; Tiêm vắc xin viêm da nổi cục bò 550 con đạt 59,7%, vắc xin lở mồm long móng 540 con đạt 48,8%, Vắc xin tụ huyết trùng 560 con đạt 50,6%, vắc xin phòng dại chó 90 con đạt 13,8%. Thực hiện phun tiêu độc, khử trùng đợt 1 được 276 hộ, với 49.620m<sup>2</sup>.

- Công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tập trung triển khai thực hiện chương trình trồng rừng được 3ha trong đó; Nhân dân tự mua cây giống về trồng như cây hò, cây Quế, cây Mỡ, .... triển khai chương trình trồng cây phân tán năm 2023, tiếp nhận và cấp phát cho

Nhân dân triển khai trồng được 5.000 cây hồi và 9.000 cây mỡ; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

- Công tác phòng chống thiên tai được quan tâm, theo dõi chặt chẽ, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã, ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai kịp thời; trong năm trên địa bàn xã không có thiên tai, bão, lũ xảy ra.

- Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kiện toàn kịp thời Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban quản lý phụ trách các tiêu chí, phụ trách các thôn, kiện toàn Ban phát triển thôn, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 (Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 28/3/2023 của UBND xã về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023). Tổ chức 04 cuộc họp Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu để đánh giá, rà soát, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023. Công tác thực hiện 02 tiêu chí và 02 chỉ tiêu của 2 tiêu chí nông thôn mới bị tụt gồm có; (năm 2023 được UBND huyện phân bổ nguồn vốn để thực hiện công tác quy hoạch, hiện nay đã thực hiện đến bước phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tiêu chí số 11 nghèo đa chiều, kết quả rà soát tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 12,9%, chỉ tiêu 13.5 của tiêu chí số 13 đã thành lập được tổ khuyến nông cộng đồng và xây dựng quy chế hoạt động, chỉ tiêu số 15.1 của tiêu chí số 15 Y tế qua tổng hợp tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã mới đạt 100%; Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, hiện nay xã đạt 05 tiêu chí gồm tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí số 15 (Hành chính công), tiêu chí số 19 (Quốc phòng và an ninh), 4 tiêu chí thực hiện đạt trong năm gồm; tiêu chí số 6 văn hóa, hiện nay đạt, tiêu chí số 8 thông tin truyền thông đạt, tiêu chí số 12 lao động đạt, tiêu chí số 16 tiếp cận pháp luật đạt. Công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện tại xóm Pác Giáo thôn Nà Yêu đã hỗ trợ từ ngân sách xã tổng số tiền là 40 triệu đồng để xây dựng công khu dân cư, làm đường bê tông, vận động Nhân dân xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, công trình phụ trợ, phân đầu hoàn thành và tổ chức thẩm tra và đề nghị thẩm định trong tháng 12/2023. Đồng thời tiến hành rà soát và vận động Nhân dân khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu xóm Lân Riều thôn Nà Nam thực hiện nâng cao các tiêu chí.

### 2.2.2 Hoạt động đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ .

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác làm đường giao thôn nông thôn, từ đầu năm thực hiện được 108 tấn xi măng, 1,08km chiều dài, chiều rộng trung bình 3m, nhân dân đóng góp kinh phí mua vật liệu là 786 triệu đồng với 763 ngày công; chỉ đạo các thôn ra quân đầu xuân, tổ chức các đợt lao động vệ sinh đường giao thôn, khơi thông dòng chảy các tuyến mương được 24 đợt, với trên 6.000 ngày công tham gia; Chỉ đạo thực hiện hoàn thành công trình đường giao thôn ở xóm Nà

Riến, thôn Nà Cái, công trình cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa thôn Nà Cái, thôn Mỏ Đẩu, thôn Mỏ Pia, tổng số kinh phí nhà nước hỗ trợ là 270 triệu, vận động nhân dân đóng góp là 162 triệu.

- Các hoạt động tiêu thủ công nghiệp hoạt động có hiệu quả, tổng giá trị ước đạt khoảng 9,2 tỷ đồng, chủ yếu là sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng, làm mộc... Hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì ổn định, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên thị trường ước đạt 12 tỷ đồng. Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục được cải thiện, nâng cao chất lượng, các hoạt động kinh doanh hàng tạp hóa, thức ăn gia súc, vật tư nông nghiệp ... hoạt động có hiệu quả, cơ bản các hộ kinh doanh chấp hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, nghĩa vụ nộp thuế...

### 2.2.3 Công tác quản lý, điều hành, kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước .

UBND xã đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND xã về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm tích cực tăng cường công tác quản lý thu trong tất cả các lĩnh vực: Tổng thu ngân sách đến ngày 15/1/2023 là 119.569.462đ, đạt 149,77% so với chỉ tiêu huyện giao, đạt 127,84% so với Nghị quyết HĐND xã giao. Tổng chi ngân sách là 3.072.395.000 đạt 79,72%

## 3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

### 3.1. Công tác Giáo dục và Đào tạo:

Quy mô trường, lớp tiếp tục được củng cố, đáp ứng nhu cầu học tập, duy trì tốt các hoạt động dạy và học, hoàn thành chương trình năm học 2022-2023 theo đúng kế hoạch, tổ chức đánh giá và tổng kết năm học theo đúng quy định. Kết quả năm học 2022-2023; Trường Mầm non tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 20 người, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp tổng số lớp có 6 lớp/181 trẻ, tỷ lệ huy động Nhà trẻ 39/84, tỷ lệ 47%; mẫu giáo 142/142 trẻ, tỷ lệ 100%; Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học là 20, Tổng số học sinh duy trì 185/185 đạt 100%, Học sinh chuyển lớp 181/185 tỷ lệ 97,8%; Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học 37/37 tỷ lệ 100%. Học sinh được khen thưởng 131/185 tỷ lệ 70,8%. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS là 15; Tổng số học sinh 173 học sinh, duy trì sĩ số 173/173 đạt 100%, tỷ lệ huy động đầu cấp 45/45 học sinh đạt tỷ lệ 100%. Học sinh được công nhận TNTHCS: 29/29 đạt tỉ lệ 100 %. Duy trì đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi; Phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; đạt về điều kiện tiêu chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2023; các trường học duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Các đơn vị trường học thực hiện tốt các chế độ chính sách cho học sinh theo quy định. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động ngoại khóa, giữ vững trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, xây

dựng trường học hạnh phúc, duy trì tốt sỹ số học sinh, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, chất lượng giáo dục ở các cấp học được nâng cao, có nhiều học sinh, giáo viên đạt giải cao ở các kỳ thi cấp huyện, tỉnh. Tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024 theo đúng kế hoạch, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, dạy và học cho năm học mới.

### 3.2. Công tác Văn hóa - Thông tin, thể thao

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 đến người dân; Triển khai tuyên truyền các hoạt động Mừng Đảng - Mừng xuân Quý Mão năm 2023; Tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023; tuyên truyền về kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng CSVN (03/02) và đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; tuyên truyền kỷ niệm các Ngày Lễ lớn và sự kiện lịch sự quan trọng năm 2023; tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông; tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng và thông tin liên lạc dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; công tác tuyên truyền tháng 3/2023; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2023, 03/4-02-5/2023, kỷ niệm 83 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/1940- 27/9/2023; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và địa phương; tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã, trang thông tin điện tử xã, trang thông tin tuyên truyền trên Fane page của xã, tuyên truyền qua các trang mạng xã hội như zalo, facebook. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng xuân Quý Mão năm 2023, giải bóng chuyền hơi người cao tuổi, bóng chuyền hơi Nam, Nữ kết hợp năm 2023, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao duy trì hoạt động hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế việc tang trên địa bàn xã, tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao hiệu quả việc thực hiện văn minh trong tổ chức việc tang. Thực hiện bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2023, có 448/578 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 94,8 %, duy trì 6/ 6 thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt 100%

### 3.3. Công tác y tế

Thực hiện tốt công tác Y tế - Dân số, duy trì thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh. Duy trì cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác điều trị tại trạm xã, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra về việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân.

Tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện các giải pháp, phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả trên địa bàn trong năm không có dịch xảy ra trên địa bàn; công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn xã được 38 mũi trong đó tiêm mũi 1 được 9 trường hợp, mũi 2 được 7 trường hợp, mũi 3 được 22 trường hợp. Công tác tiêm chủng cho 02 nhóm đối tượng: từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tiêm đủ 2 mũi là 262/268 đạt 97,7%, từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi 3 là 135/159 đạt 84,9%, hồ

sơ sức khỏe điện tử đạt 99,33%. Trong năm số lượt khám, chữa bệnh là 2.706 lượt, điều trị nội trú 27 lượt, điều trị ngoại trú 84 lượt

### 3.4. Công tác Lao động - Thương binh và Xã hội.

Công tác Lao động, dạy nghề, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội; được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho các đối tượng Người có công, bảo trợ xã hội, Hộ nghèo, Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng 122 suất quà (Trong đó quà tặng Chủ tịch nước: 24 suất; Quà của Tỉnh: 44 suất; Quà của Huyện 13 suất; Quà của Ngân hàng Agribank tây hồ Hà Nội 20 suất; Quà của Vietcombank tỉnh Lạng Sơn 11 suất; Quà của Đảng ủy, HĐND, UBND: 10 suất), tổng trị giá 65.300.000đ. (Sáu mươi năm triệu ba trăm nghìn đồng chẵn)

Công tác giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm thực hiện đúng quy định. Năm 2023, trên địa bàn xã còn 60 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 10% số hộ toàn xã), 90 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 15% số hộ toàn xã); 13 hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; thực hiện cấp giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn xã dự kiến giảm 38 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 6,3% giảm 35 hộ nghèo, tỷ lệ 5,8; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,7%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 9,2%.

Kết quả sau khi rà soát tổng số hộ nghèo 22 hộ, chiếm 3,7% số hộ toàn xã giảm 38 hộ so với năm 2022; số hộ cận nghèo 55 hộ chiếm 9,2% số hộ toàn xã, giảm 35 hộ so với năm 2022. 39 hộ thoát nghèo, 87 hộ thoát cận nghèo.

Tiếp nhận đơn đề nghị, họp xét, cấp 12 giấy xác nhận khuyết tật; hoàn thiện 15 hồ sơ đề nghị UBND huyện xem xét, quyết định hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Giới thiệu chuyển 03 hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật lên Hội đồng giám định y khoa tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp nhận chuyển giao cứu đói dịp tết nguyên đán và thời gian giáp hạt cho 06 hộ, 19 nhân khẩu, 570kg gạo.

Đến nay trên địa bàn xã có 81 đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng (người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng: 26 người; người khuyết tật: 37 người; hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng: 13; trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 03 trẻ; đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo, cận nghèo 04). Khi có biến động, UBND xã luôn kịp thời cập nhật danh sách báo giảm 09 đối tượng, hướng dẫn người mai táng hoàn thiện thủ tục hồ sơ mai táng phí.

Chi trả trợ cấp hàng tháng đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng (11 đối tượng). Tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, chi trả trợ cấp một lần cho 07 đối tượng (mai táng phí cho thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, tham gia), ban hành văn bản thu thập, cập nhật thông tin và xác thực về tài khoản của đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thông báo 03 đối tượng đi khám sức khỏe điều dưỡng tập trung. Hoàn thiện 02 hồ



sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng trên địa bàn xã. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) trên địa bàn xã. Xây dựng Báo cáo triển khai lựa chọn đối tượng, số lượng quà, danh sách nhận quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). Trích Quỹ để thăm, tặng quà cho người có công, gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (24 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 200.000 đồng). Xây dựng Chương trình Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách người có công, dâng hương Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). Chuyển quà của Chủ tịch nước (24 xuất quà, mỗi xuất 300.000 đồng); chuyển quà của Ủy ban nhân dân tỉnh (24 xuất quà, mỗi xuất 600.000 đồng) cho đối tượng người có công, gia đình liệt sĩ. Nhân ngày thăm hỏi da cam ở Việt Nam tặng 04 xuất quà cho đối tượng bị nhiễm chất độc.

Chi trả hỗ trợ tiền điện cho gia đình chính sách và hộ nghèo sử dụng điện dưới 50kw trong 3 quý là 29.700.000đ.

Rà soát lập danh sách đối tượng thụ hưởng dự án 1 theo Chương trình mục tiêu quốc gia vùng ĐBDTTS&MN năm 2023 được 07 hộ đề nghị hỗ trợ nước sinh hoạt cây phân tán, 02 hộ đề nghị vay vốn sửa chữa nhà ở.

Thẻ Bảo hiểm y tế, gia hạn, tăng mới, báo giảm điều chỉnh thông tin, cấp lại: 2.176 thẻ BHYT được ngân sách nhà nước đóng. Số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã tính đến tháng 11/2023 là 2.633 người đạt tỷ lệ 100%.

- Tổng dư nợ các chương trình cho vay trên địa bàn xã là 39.198.944.000đ, với 526 hộ vay, dư nợ bình quân là 65.000.000đ/ hộ. Trong đó:

+ Dư nợ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là 14.813.944.000đ với 8 tổ vay vốn, 155 hộ vay.

+ Dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội: 24.3850.000.000 đồng, với 371 hộ vay, có 10 Tổ TK&VV, 4 tổ chức chính trị - xã hội được ủy thác trực tiếp quản lý: Hội Phụ nữ, Đoàn xã, Hội Cựu CCB, Hội Nông dân.

#### **4. Công tác tài nguyên và môi trường**

Công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định; chỉ đạo thực hiện công tác chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường xuyên theo nhu cầu của người sử dụng đất. Việc hướng dẫn công dân lập hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã: tổng 98 hồ sơ cụ thể như sau:

+ Hồ sơ đăng ký biến động về đất đai; đã tiếp nhận hướng dẫn và chuyển lên chi nhánh VPĐK đất đai huyện Bắc Sơn 63 hồ sơ (nội dung biến động về đăng ký tiếp tục sử dụng đất đối với trường hợp đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng ghi

trên giấy chứng nhận QSDĐ, thay đổi tên thôn theo nghị quyết số 48 của hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn) các hồ sơ trên đều nộp qua dịch vụ công thiết yếu của .

+ Hồ sơ đính chính sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 05 hồ sơ.

+ Hồ sơ cấp mới: 04 hồ sơ.

+ Hồ sơ chuyển nhượng: 14 hồ sơ.

+ Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất: 12 hồ sơ.

+ hồ sơ giao bờ: 03 hồ sơ.

+ Hồ sơ sáp nhập tài sản riêng vào tài sản chung: 01 hồ sơ.

+ Hồ sơ tặng cho: 07 hồ sơ.

Chỉ đạo triển khai thực hiện lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi năm 2023, thực hiện rà soát thống kê các trường hợp hiến tặng đất xây dựng các công trình phúc lợi. Công tác triển khai đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất trên địa bàn xã đã tiến hành rà soát xong 1626/1553 thửa đất phải đăng ký đất đai lần đầu. Vượt 73 thửa đất so với chỉ tiêu huyện giao đạt 209,4%.

Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho nhà văn hóa thôn Lân Pán, thôn Nà Yêu, Mỏ Pia. Ngoài ra còn 03 thôn đang hoàn thiện hồ sơ để cấp.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản đã được tăng cường, từng bước khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trong năm có 09 hộ thông báo việc khoan giếng nước dưới đất và thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.

### **5. Công tác xây dựng chính quyền, dân tộc và cải cách hành chính**

Công tác xây dựng chính quyền: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân các văn bản quy phạm pháp luật có các nội dung liên quan về công tác dân vận của chính quyền, về Quy chế dân chủ ở cơ sở, mục đích, ý nghĩa của mô hình “Chính quyền thân thiện” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên khi giao tiếp, ứng xử với Nhân dân. Tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp xã, kết quả xếp loại chính quyền, kết quả đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật để chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thảo luận, thống nhất các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong năm 2023; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, xây dựng ban hành chương trình công tác, các kế hoạch, các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023, duy trì họp UBND hằng tháng, xây dựng chương trình công tác hằng tháng, sau mỗi cuộc họp đều ban hành kết luận, giao rõ việc để cán bộ, công chức, các thôn triển khai thực hiện, quán triệt, triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, công chức, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời nghiêm túc phê bình cán bộ, công chức chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các chính sách dân tộc được triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đặc biệt là triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Công tác cải cách hành chính: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính xã năm 2023; văn bản tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bút phá”; kế hoạch kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách, đơn giản hóa giải quyết thủ tục hành chính; Trong năm 2023 đã tiếp nhận được 1332 hồ sơ, trả kết quả được 1.330 hồ sơ đúng hạn, 02 hồ sơ quá hạn. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến 1025 hồ sơ, đạt 76,95%.

## **6. Công tác nội vụ, khen thưởng.**

Phối hợp với BCH công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ công chức để đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, báo cáo tình hình việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2023: Tổ chức họp, rà soát nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn 07 đồng chí, rà soát nhu cầu hỗ trợ đào tạo năm 2023 theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND, ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn có 01 đồng chí, cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của cấp trên, hoàn thiện việc cập nhật, kê khai hồ sơ cán bộ công chức theo yêu cầu của UBND huyện; tiếp nhận công chức theo sự điều động của UBND huyện. Tổ chức họp, rà soát, đánh giá, chấm điểm, phân loại xã, báo cáo tình hình, số lượng cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn, rà soát đánh giá về tổ chức hoạt động của thôn; Thực hiện việc miễn nhiệm, bầu bổ sung phó trưởng thôn Mỏ Đầu nhiệm kỳ 2022- 2025, miễn nhiệm, bổ nhiệm công an viên thôn Mỏ Đầu.

Trong năm, Chủ tịch UBND xã đã ban hành Quyết định khen thưởng cho 02 tập thể, 28 cá nhân điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

## **7. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, công tác tư pháp**

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện tiếp công dân thường xuyên theo quy chế, đơn đốc, theo dõi việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư, thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định. Tham mưu tổ chức thành công 06 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân các thôn năm 2023.

Công tác tiếp công dân: Tổng số lượt tiếp dân của Chủ tịch UBND xã không phát sinh, trong năm không có công dân đến đăng ký để Chủ tịch UBND xã tiếp, công chức tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư 07 đơn đã giải quyết xong. Trong đó 5

đơn về lĩnh vực tranh chấp đất đai đã giải quyết xong, 02 đơn lĩnh vực khác đã giải quyết xong.

Công tác tư pháp thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch đề ra: Thực hiện khai sinh 33 trường hợp; đăng ký kết hôn 12 trường hợp; khai tử 11 trường hợp; xác định tình trạng hôn nhân 05 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch 103 trường hợp; chứng thực bản sao từ bản chính 815 trường hợp; cấp bản trích lục hộ tịch 141 trường hợp; chứng thực chữ ký 160 trường hợp.

Công tác xử lý vi phạm hành chính: Trong năm, Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 08 trường hợp thuộc lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình, lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy, nộp ngân sách nhà nước với số tiền: 16.800.000đ.

### **8. Tình hình bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông.**

Công tác Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực Chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường bảo vệ dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023, dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023) đúng kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo kế hoạch; làm tốt công tác động viên, công tác dân quân, quản lý, biên chế các lực lượng. thực hiện phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với 07 công dân, bù đổi 02 công dân; đón nhận công dân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương 04 công dân, xây dựng kế hoạch quốc phòng quân sự địa phương, tham gia ra quân huấn luyện tại huyện, cử thí sinh tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí, quân trang tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất có 12 đồng chí tham gia tại cụm số 5 và xây dựng kế hoạch huấn luyện dân quân cơ động và lực lượng dân quân tại chỗ với tổng quân số 34 đồng chí, kết quả đạt loại khá. Tiếp nhận tổ chức gặp mặt 04 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Quản lý tốt công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện công tác tuyển chọn công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khám tại huyện 27 công dân.

Công tác An ninh: Tình hình an ninh, chính trị; trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Công an xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự năm 2023; kế hoạch phòng chống các hành vi sai phạm về pháo về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ năm 2023. Trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ và tự giác chấp hành các quy định của Pháp luật.

Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, tai nạn giao thông, cháy, nổ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm, an ninh trật tự.

Trong năm xảy ra 6 vụ việc: (Công an xã ra quyết định xử phạt 01 đối tượng đốt pháo xử phạt vi phạm hành chính; 01 đối tượng tọng sử dụng trái phép chất ma túy; 01 đối tượng trồng cây có chứa chất ma túy đã xử lý theo quy định của pháp luật; xử phạt 01 đối tượng huỷ hoại đất, 01 vụ chộm cắp tài sản xử phạt cảnh cáo, 01 vụ huỷ hoại đất, 01 vụ tàng trữ chất ma túy). Công tác quản lý cư trú của công dân, đăng ký cư trú, thông tin dữ liệu cư trú theo đúng quy định.

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cấp căn cước công dân và kích hoạt định danh điện tử, thực hiện cấp căn cước công dân được đạt 100%.

### **9. Kết quả công tác xây dựng, giới thiệu gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến**

Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, những thành tích xuất sắc trong công cuộc đổi mới. Trong năm đã phát triển mô hình, điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế năm 2023 về mô hình sản xuất nông nghiệp trồng cam, chăn nuôi lợn...

Công tác tuyên truyền thường xuyên được quan tâm và coi trọng, như triển khai quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước và văn bản của các cấp, các ngành về công tác thi đua khen thưởng đến toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã và được cụ thể hoá thành những phong trào thi đua có nội dung phù hợp; công tác tuyên truyền cũng gắn với việc phát hiện các nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tổ chức, bình xét, đánh giá phong trào thi đua và bình xét khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Các điển hình tiên tiến như:

Hộ Hoàng Doãn Đạt, thôn Nà Yêu, mô hình trồng cam đường canh

Hộ ông Hoàng Doãn Thịnh, thôn Nà Yêu, mô hình chăn nuôi bò sinh sản

Hộ ông Dương Văn Ngân, thôn Nà Cái, mô hình chăn nuôi lợn rừng

Hộ ông Nguyễn Văn Diện, thôn Nà Cái, mô hình vườn, ao, chuồng

### **10. Kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị**

Trên cơ sở nội dung phát động thi đua năm 2023 của HĐTĐ KT huyện phát động, HĐTĐ khen thưởng xã Tân Lập đã phát động các phong trào thi đua cụ thể phù hợp với địa phương, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua về phòng chống các sai phạm về pháo nhân dịp tết nguyên đán, vì vậy trong năm 2023, phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp.

Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh”, đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực trong hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, các chi bộ tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sâu rộng trong toàn đảng viên, cán bộ và Nhân dân.

## **11. Công tác khen thưởng**

11.1. Nội dung đã thực hiện nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng tại cơ quan.

11.2. Biên pháp hoặc giải pháp, kinh nghiệm đã thực hiện để tăng tỷ lệ khen thưởng đối với nông dân, công nhân, chiến sỹ, người lao động trực tiếp.

11.3. Các tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong năm 2023. Việc bình chọn các gương điển hình, nhân tố mới được tổ chức chặt chẽ từ thôn được lựa chọn từ những cá nhân tiêu biểu nhất, thật sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước và được sự tín nhiệm cao trong tập thể. Hàng năm, nhân các Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã đã giới thiệu được nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt để nêu gương học tập, nhân rộng, đồng thời ghi nhận, tôn vinh thành tích, công lao đóng góp và đề nghị cấp trên khen thưởng.

## **12. Một số công tác khác**

12.1. Quản lý và sử dụng quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị chi đúng mục đích, đúng đối tượng.

12.2. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng

12.3. Bố trí công chức Văn phòng - Thống kê làm kiêm nhiệm công tác thi đua khen thưởng.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.**

### **1. Khái quát thành tích đạt được đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng.**

Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của xã trong năm 2023 tiếp tục có nhiều tiến bộ là do có sự quan tâm giúp đỡ của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, cụm thi đua số 7, nên công tác thi đua có nhiều tiến bộ hơn các năm trước, làm thay đổi cách nghĩ cách làm của cán bộ cơ sở với công tác thi đua, vì vậy công tác thi đua đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo tổ chức phát động và triển khai có hiệu quả. Trong quá trình chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, kết hợp giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh.

Lĩnh vực Văn hoá- Xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, công tác DS - KHHGD, chăm sóc bảo vệ bà mẹ và trẻ em được quan tâm. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, Làng văn hoá, khu dân cư văn hoá, cơ quan văn hoá tiếp tục được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sâu rộng, phong phú, khơi dậy lòng yêu nước,

yêu quê hương của nhân dân xã Tân Lập.

Hệ thống chính trị được xây dựng củng cố kiên toàn, công tác xây dựng Đảng được các cấp uỷ Đảng thường xuyên quan tâm, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự điều hành của chính quyền từng bước được đổi mới, hiệu quả được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân có nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã.

## **2. Những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng.**

Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ nên phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua do xã phát động chưa kịp thời, khen thưởng cho cá nhân và các gia đình

## **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Công chức Văn phòng - thống kê của xã kiêm nhiệm thêm công tác thi đua khen thưởng nên không có nhiều thời gian dành cho công tác thi đua khen thưởng, không có chuyên môn về lĩnh vực thi đua khen thưởng. Vì vậy đề nghị với cấp trên hàng năm tổ chức cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng cấp xã được đi tập huấn để nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng và nắm bắt kịp thời các văn bản về thi đua khen thưởng của cấp trên.

### **Phần thứ hai**

## **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC**

### **THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2024**

#### **I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2024**

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ năm 2024 và nội dung thi đua của Cụm thi đua, HĐTĐKT xã Tân Lập tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1.** Hoàn thiện hồ sơ các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đảm bảo thời gian, đúng theo quy định hiện hành.

**2.** Báo cáo Kết quả phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 gửi về Cụm thi đua; dự tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua.

**3.** Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

4. Phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền, thường xuyên tổng kết, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn.

5. Triển khai quán triệt kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, tổ chức tốt các đợt thi đua chuyên đề, thi đua đột xuất, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị, đặc biệt chống tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

## II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua; quán triệt, triển khai Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung; các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác thi đua, khen thưởng; đề ra các biện pháp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất trong triển khai tổ chức công tác thi đua, khen thưởng; làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực cách mạng, ngày càng đi sâu vào đời sống của cán bộ, công chức và nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng thi đua khen thưởng xã Tân Lập./.

### *Nơi nhận:*

- HĐTĐKT huyện;
- Phòng Nội Vụ;
- Xã Tân Hương;
- HĐTĐKT xã;
- Lưu: HĐTĐKT.

**TM. HỘI ĐỒNG TĐKT  
CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH UBND  
Dương Doãn Hùng**